

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนด	1. มีการแข่งขันกับหลักสูตรอื่นค่อนข้างสูง	1. รับนิสิตทุกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (5 รอบ) 2. การจัดทำโครงการศึกษาต่อเนื่องบัณฑิตศึกษา (4+1)	จำนวนนิสิตที่รับเข้าเรียน	1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 50 3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10	1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก 3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่ยังไม่เปิดรับสมัคร	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก ยังเปิดรับสมัครไม่ครบทุกรอบ	ลดความเสี่ยง	1. คณะวางแผนการเรียกนิสิตมารายงานตัวในครั้งต่อไป ให้มากกว่าจำนวนตามแผนที่ตั้งไว้ 10% 2. ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตหลักสูตรโครงการร่วม 3. เปิดรับสมัครนิสิตทุกรอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	พ.ศ. 2563/ คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร	

2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้มากขึ้น	จำนวนนิสิตที่รับเข้าเรียน	1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 50 3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบคัดเลือก	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรม Open house และ Roadshow อย่างต่อเนื่อง 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อต่างๆ 3. ขยายเวลาการรับให้ครบทุกรอบ	พ.ศ. 2563/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	
3. การเดินทางเพื่อมาเรียนไม่สะดวก (ระดับบัณฑิตศึกษา)	เพิ่มสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	จำนวนนิสิตที่รับเข้าเรียน	1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 50 3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ 10	ได้มีการเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บางหัวข้อ	ไม่บรรลุ	รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นวิชาบรรยาย แต่รายวิชาปฏิบัติการยากต่อการสอนแบบออนไลน์	ลดความเสี่ยง	เพิ่มการสอนแบบออนไลน์สำหรับรายวิชาที่ไม่มีปฏิบัติการ	พ.ศ. 2563/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	1. จัดหารายได้จากแหล่งอื่น 2. ปรับลดค่าใช้จ่าย 3. วางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	รายได้สมมูลย์กับรายจ่าย หรือ รายได้เกินดุลย์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	รายได้ขาดดุลย์	ไม่บรรลุ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มาใช้ในการดำเนินงานของคณะ	ลดความเสี่ยง	1. ลดค่าใช้จ่ายโดยเลือกแผนการทำสีอาคารไปทำในปีงบประมาณถัดไปและนำงบประมาณที่ตั้งไว้มาใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ	ก.ย. 2563/ผู้บริหาร	

									2. ขออนุมัติใช้เงิน สะสมจาก งบประมาณเงิน รายได้ของคณะ 3. วางแผนการ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และการจัดซื้อวัสดุ การเรียนการสอน 4. ปรับลด ค่าใช้จ่ายที่สามารถ รอได้หรือไม่จำเป็น		
จำนวนอาจารย์ สาขาเกสซ์ กรรมสังคมไม่ เพียงพอ	สถาบันอื่นหลาย แห่งเปิดรับอาจารย์ ในสาขาวิชาเดียวกัน	ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาจารย์เชิงรุก	มีอาจารย์ที่รับเข้า ใหม่	อย่างน้อย 1 คน	เปิดรับสมัครอาจารย์ ใหม่ แต่ผู้สมัครไม่ ผ่านการคัดเลือก	ไม่บรรลุ	ผู้สมัครสอบไม่ผ่าน การคัดเลือก	ลดความเสี่ยง	1. เปิดรับสมัคร อย่างต่อเนื่อง 2. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึง และ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ก.ย. 2563/ ผู้บริหาร	

วิมล ชัยนฤพาศย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุ์เวทย์)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2563